



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๕ ตำแหน่ง จำนวน ๑๓ อัตรา
โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และกำหนดการสรรหา
และเลือกสรรในวันที่ ๑๔ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจ
ตามความในข้อ ๒๐ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเป็นพนักงานจ้างในแต่ละตำแหน่ง และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ตามตำแหน่งและลำดับ
ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหา
และเลือกสรรในตำแหน่งโดยเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่าน
การสรรหาและเลือกสรรได้ในตำแหน่งนั้นเป็นอันยกเลิก

ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรผู้ใดได้ขึ้นบัญชีดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีนั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ คือ

๑. ผู้นั้นได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งอื่น
๒. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์การจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง
๓. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กำหนด แต่ทั้งนี้จะให้เวลาผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรมารายงานตัวไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับแต่วันที่มิหนังสือให้
มารายงานตัว
๔. ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง
สำหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จะถือว่าผู้สมัคร
ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ้างหรือเลิกจ้าง ผู้สมัครตามกรณีดังกล่าว

ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามลำดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จะทำสัญญาจ้างได้ ก็ต่อเมื่อมีคำสั่งจ้างพนักงานจ้าง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ (ก.จ.จ.) แล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายยงยุทธ หล่อตระกูล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์